

CHI BỘ 1 KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN- NGÀY 10/12/2021



trường THPT Lê Quý Đôn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Lê Phương Quý – Nhân viên Thư Viện trường THPT Lê Quý Đôn.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ Đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng.

Thực hiện Quyết định số 440-QĐ/TU ngày 15-11/2021 của Thành ủy Buôn Ma Thuột, sáng nay, ngày 10/12/2021, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ



Đồng chí Phạm Thị Thanh PBT Chi bộ 1

đọc quyết định kết nạp đảng viên.

Dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương – Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường đại diện Đảng ủy, các đồng chí là quần chúng ưu tú và toàn thể Đảng viên của Chi bộ. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự chứng kiến của các đại biểu và các đảng viên chi bộ, đảng viên mới Trần Lê Phương Quý tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị, xứng đáng là người đảng

CHI BỘ 1 KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN- NGÀY 10/12/2021

viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ đồng chí Trần An Nhân – Ban thường vụ đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Thành uỷ Thành



Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ 1



Đồng chí Trần Lê Phương Quý tuyên thệ trước cờ Đảng.

CHI BỘ 1 KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN- NGÀY 10/12/2021

phó Buôn Ma Thuật cho đồng chí Trần Lê Phương Quý và chúc mừng Chi bộ 1 có thêm đảng viên mới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh – Phó Bí thư Chi bộ 1 phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới và phân công đồng chí Hồ Thị Dung - đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Trần Lê Phương Quý trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chi bộ xác định phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Hi vọng rằng trong thời gian đến công tác phát triển Đảng viên của chi bộ 1 nói riêng và các chi bộ trong Đảng bộ nhà trường sẽ tiếp tục phát huy công tác phát hiện quần chúng ưu tú, xem xét giới thiệu kết nạp đảng viên mới, góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày một trong sạch vững mạnh.



Tập thể Chi bộ 1, Đảng bộ trường THPT Lê Quý Đôn.

Tác giả: Tập thể CB1 Trường THPT Lê Quý Đôn

CHI BỘ 1 KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN- NGÀY 10/12/2021